



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

20 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน นางสาววารภรณ์ เหมยรินทร์

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) บูรณาการอัตลักษณ์วิถี ฮ่อมฮักผ้าทอบ้านทุ่งฮี อำเภอลำปาง เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการต่อเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการต่อเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการต่อเน็ต รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/594>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 20 กรกฎาคม 2567

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการต่อเน็ต
www.Vichakan.net

ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning) บูรณาการอัตลักษณ์วิถี
ฮอมฮักผ้าทอบ้านทุ่งฮี อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ผู้วิจัย นางสาววราภรณ์ เหมยรินทร์

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม (Best Practice)

การใช้แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถี บูรณาการการจัดการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ

ปัจจุบันภาษาต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในด้านการติดต่อสื่อสารต่างๆ อาทิ ธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษา และการท่องเที่ยว ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวอันดับต้นของอาเซียน ประกอบกับรัฐบาลได้มีการส่งเสริมและผลักดัน Soft power ในประเทศไทยให้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยว ทำธุรกิจ หรือแม้แต่มาใช้ชีวิตในประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศปลายทางของคนทั่วโลก จึงทำให้ภาษาต่างประเทศที่สองมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

อำเภอวังเหนือ ตั้งอยู่ที่ทิศเหนือสุดของจังหวัดลำปาง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายที่คงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่น น้ำตกวังแก้ว ดอกหนอก สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ศาลเจ้าพ่อพญาวัน วัดพระเกิด ดอยพระบาทบ้านสบลีน นอกจากนี้ อำเภอวังเหนือยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวมฮักผ้าทอทุ่งฮี ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบอาชีพทอผ้าฝ้ายย้อมครั้งที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้ายของชาวบ้าน การทอผ้า การตัดเย็บ ไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือการขายชุดผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพและมีรายได้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงได้อย่างไม่เดือดร้อน จึงได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีของอำเภอวังเหนือถือเป็น Soft power ประเภท Fashion ของอำเภอวังเหนืออีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านรวมถึงการเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ผู้สอนจึงได้บูรณาการเข้าสู่การจัดการเรียนรู้โดยนำรูปแบบการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็น กลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแก้ไขปัญหาระหว่างการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการพูด สนทนาภาษาญี่ปุ่นและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบูรณาการการเรียนรู้ทักษะชีวิต

และทักษะอาชีพของชาวบ้านจากแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวมฮักผ้าทอทุ่งฮี อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และนำเสนอในรูปแบบของหนังสือการ์ตูนมังงะ ซึ่งนักเรียนจะได้นำองค์ความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ได้เรียน มาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่นำเสนอออกมาในรูปแบบหนังสือการ์ตูนมังงะ นอกจากนี้นักเรียนจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นจากสถานการณ์ต่างๆ และยังสามารถนำภาษาญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการเรียนรู้วิถีชีวิต และพัฒนาทักษะอาชีพได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทั้งด้านภาษาและทักษะชีวิตของผู้เรียนได้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/594>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 20 กรกฎาคม 2567

พิมพ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 00.15 น.